

สรุปมติการประชุม

เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙  
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ ชั้น ๙ กรมการค้าต่างประเทศ

\*\*\*\*\*

ที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ให้ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกหรือปรับปรุงมาตรการนำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติโดยให้ควบคุมเฉพาะประเภทที่มีคุณสมบัติสามารถนำไปใช้ประกอบการผลิตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดได้ และให้หารือกับหน่วยงานวิจัย เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมศุลกากร เป็นต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์สามมิติดังกล่าวและระบุพิกัดศุลกากรให้ชัดเจน

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามปริมาณนำเข้าและกำกับดูแล/ป้องกันมิให้มีการนำเครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎหมาย เช่น ผลิตอาวุธปืนหรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ จนก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามพิกัดศุลกากร ๘๔๗๗.๑๐.๓๙ และ ๘๔๗๙.๘๙.๓๙ เนื่องจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวไม่สามารถกำกับดูแลผู้ใช้และการใช้สุดท้ายไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติสามารถนำไปผลิตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดได้

\*\*\*\*\*

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป  
กรมการค้าต่างประเทศ  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓